

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนครราชสีมาชนครินทร์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	ประเภทรายได้	สาเหตุ
1	รายได้จากรัฐบาล	รายได้รัฐบาลมีค่าลดลง เนื่องจากการจัดสรรงบลดลง
2	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีจำนวนเพิ่มขึ้น และราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
3	รายได้อื่น	จำนวนเงินฝากสะสมเพิ่มขึ้น

ลำดับ	ประเภทค่าใช้จ่าย	สาเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นเนื่องจากบุคลากรมีการปรับเปอร์เซ็นต์เงินเดือนเพิ่มขึ้น
2	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าเดินทางไปราชการเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดสรรเงินงบเดินทางเพิ่มขึ้น
3	ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	ค่าตอบแทน วัสดุ และค่าวัสดุ ลดลง เนื่องจากการจัดสรรเงินงบประมาณที่ลดลง โดยได้รับเงินอุดหนุนลดลง
4	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลง เนื่องจากการตัดจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพเป็นประจำทุกปี
5	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	ไม่มี
6	ค่าใช้จ่ายอื่น	ไม่มี
7	ค่าใช้จ่ายจากการปันส่วนของส่วนกลาง	ค่าใช้จ่ายจากการปันส่วนจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ค่า FTEST เพิ่มขึ้นของนักศึกษาต่ำกว่า ป.ตรี

ลำดับ	ต้นทุนกิจกรรม
-------	---------------

1	ต้นทุนกิจกรรม(ต่ำกว่าป.ตรี)ลดลง เนื่องจาก ค่า FTES เพิ่มขึ้นและได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ลดลง
2	ต้นทุนกิจกรรม(ป.ตรี)เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
3	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในปี 2565 ไม่ได้รับการจัดสรร
4	ผลงานการให้บริการวิชาการ ในปี 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
5	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
6	โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
7	โครงการเรียนฟรี 15 ปี ลดลงได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่ลดลง เพราะได้รับการจัดสรรในงบเรียนฟรีอย่างเดียว

ลำดับ	ต้นทุนต่อหน่วยผลิต
1	ในปีงบประมาณ 2565(ระดับต่ำกว่า ป.ตรี) ต้นทุนต่อหน่วยผลิตลดลง เนื่องจากค่า FTES เพิ่มขึ้น
2	ในปีงบประมาณ 2565(ระดับ ป.ตรี) ต้นทุนต่อหน่วยผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มบุคลากรด้านสายสอนและวิจัย
3	ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมในงบ2565 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ลดลง
4	ผลงานการบริการวิชาการ ในปี 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
5	ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในปี 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
6	สนับสนุนการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในปี 2565 ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
7	โครงการเรียนฟรี 15 ปี ต้นทุนต่อหน่วยผลิตลดลง เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณลดลง